

สกก.เปิดบ้านประชุมเตรียมความพร้อมคู่ กยท. รับภารกิจใหม่ พัฒนayangทั้งระบบ

ThaiPR.net -- พุธที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ๑๓:๑๐:๓๒ น.



สกก.ระดมผู้บริหารจากทั่วประเทศรับมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จาก นายอานวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายประสิทธิ์ หมดเส้น รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกก.) เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

พร้อมประชุมร่วมขับเคลื่อนการจัดการยางพาราทั้งระบบของผลผลิต ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ หลังจากพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.... ผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วาระ ๓ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และรอประกาศใช้เป็นกฎหมาย

นายอานวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.... ได้ผ่านความเห็นชอบของ สนช. เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และนายกรัฐมนตรีนัดนำขึ้นทูลเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงลงพระปรมาภิไธย สกก. ซึ่งเป็นองค์กรสำคัญที่จะเข้าสู่การเป็น กยท. จึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การยางฯ ว่ามีประเด็นสำคัญใดบ้าง รวมทั้งมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ ที่จะต้องนำออกไปใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกษตรกรตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเป็นการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนกฎหมายฉบับนี้ให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงสร้างความก้าวหน้าให้แก่อุตสาหกรรมยางพาราต่อไปในอนาคต ซึ่งต้องอาศัยการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนการจัดการยางพาราทั้งระบบในปี ๕๘/๕๙ ที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ พร้อมกับนโยบายมาตรการ ๑๖ มาตรการที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้ว



-2-

นายอำนวยการยังกล่าวว่า กฎหมายนี้ นับเป็นพระราชบัญญัติการยางฯ ฉบับแรกของประเทศไทย ที่เกิดจากการบูรณาการรวมหน่วยงานยางพาราที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง องค์การสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานใหม่ ภายใต้ชื่อ “การยางแห่งประเทศไทย” หรือ กยท. ซึ่งเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนและ

ดำเนินงานพัฒนาระบบยางพาราของประเทศให้เป็นเอกภาพ และมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในฐานะประเทศที่ครองตำแหน่งแชมป์ผู้ผลิตยางพารามากที่สุดในโลก และที่สำคัญจะเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวเป็นผู้นำตลาดยางพาราโลกจากบทบาทและภารกิจที่ครอบคลุมในการจัดการด้านการตลาด

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถประกอบอาชีพการทำสวนยางที่มั่นคงและยั่งยืน โดยยกระดับระบบตลาดให้มีเสถียรภาพ กยท. จะเข้ามาทำหน้าที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รวม ๑๖ มาตรการ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สิ่งที่ต้องเร่งเตรียมความพร้อม คือ การบริหารจัดการองค์กร ทั้งระบบ การเงิน บัญชี และงบประมาณของปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ซึ่งจะต้องดำเนินการปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับการเป็น กยท. โดยเฉพาะในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่อาจจะต้องนำมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ กยท. ประมาณ ๒ เดือน รวมทั้งการจัดทำระบบทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางด้วย โดยสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จะมีบทบาทและภารกิจเพิ่มขึ้น จากเดิมที่มุ่งเรื่องการส่งเสริมปลูกแทน มาเป็นการสนับสนุนพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เติบโตขึ้น และประเด็นที่มีความห่วงใยกันมาก คือ การใช้เงินสงเคราะห์ หรือเงินเซส (Cess) ซึ่งต่อไปจะกลายเป็น กองทุนพัฒนายางพารา โดย กยท. ต้องกำหนดแผนบริหารเงินกองทุนนี้ นำเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบ เพื่อบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ด้าน นายประสิทธิ์ หมดเส้น รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) รักษาการ ผอ. สกย. กล่าวว่า ได้เชิญผู้บริหาร สกย. ในส่วนภูมิภาค และส่วนกลาง กทม. เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และการจัดการยางพาราทั้งระบบของผลผลิต ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙” ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุมกันตัง สกย. เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมพร้อมในเรื่องบทบาทภารกิจก่อนก้าวสู่การยางแห่งประเทศไทย การประชุมครั้งนี้จะทำให้ผู้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น และเตรียมปรับตัวเข้าสู่การทำงานตามแนวทางของพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.... เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในส่วนของสกย. มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทไปจากเดิมที่ดูแลเฉพาะการปลูกแทนยางเก่าเพียงอย่างเดียว เมื่อเปลี่ยนเป็น กยท. ภารกิจจะเพิ่มมากขึ้น ทั้งการส่งเสริมปลูกแทนยางเก่าด้วยยางพันธุ์ดี/ไม้ยืนต้นอื่น การพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง การเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางครบวงจร นับเป็นการดูแลยางพาราทั้งระบบ ด้วยภารกิจที่เพิ่มขึ้น จึงปรับโครงสร้างอัตรากำลังให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจใหม่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการปรับโครงสร้าง กยท. โดยจะมีรักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่ดูแลบริหารจัดการองค์กรในลำดับแรก

สทย. จับมือ CIRAD พัฒนาระบบกรีดยางพารา ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ชาวสวนยาง

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 16:35:20 น.

นายประสิทธิ์ หมดเย็น รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สทย.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทีมนักวิจัยจาก CIRAD ได้เข้าหารือ สทย. ร่วมวิจัยด้านการพัฒนาระบบกรีดยาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกรีดยางพารา ซึ่ง สทย. เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมต้นน้ำ เนื่องจากเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต ทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน และเพิ่มรายได้ให้แรงงานกรีดยางด้วย

โดย CIRAD ขอความร่วมมือสทย. ในการหาพื้นที่สวนยางที่เหมาะสม เพื่อทำความเข้าใจและถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่ง สทย. ยินดีให้ความร่วมมือวิจัยในโครงการดังกล่าว และพร้อมเตรียมจัดหาพื้นที่สำหรับทำวิจัย โครงการนี้ต่อไป ไม่ว่าจะดำเนินการภายใต้หน่วยงานเดิม หรือเป็น “การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)” แล้วก็ตาม เพราะถือว่าเป็นโครงการวิจัยที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตยางพาราในระดับต้นน้ำของไทยในอนาคต

ด้านนักวิจัยจากสถาบัน CIRAD กล่าวว่า ได้นำระบบการกรีดยางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกรีดยาง และเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน มาแนะนำ สทย. โดยพร้อมแนะนำระบบกรีดยางพาราที่ใช้ร่วมกับสารเร่ง ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของผลผลิตยางพารา และ เพิ่มประสิทธิภาพแรงงานของผู้กรีดยาง ทำให้การผลิตยางพาราของเกษตรกรมีประสิทธิภาพดีขึ้น

สถาบัน CIRAD จึงต้องการจัดทำโครงการร่วมกับ สทย. เพื่อจะได้นำองค์ความรู้ที่จากงานวิจัย มาถ่ายทอดสู่เกษตรกร โครงการที่จะทำการวิจัย คือ ต้องการศึกษารูปแบบในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรกร ว่าควรใช้รูปแบบใด และต้องการอัตรากำลังข้อมูลรูปแบบการกรีดยางพาราในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยว่า มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร พร้อมหาวิธีการที่เหมาะสมในการสร้างกลยุทธิ์การนำระบบกรีดยางพาราที่ได้ทำการทดลอง มาถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร โดยอาศัยความร่วมมือจาก สทย. เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรด้วย

อินโฟเควสท์ โดย รัชดา คงขุนเทียน/วิลาวลัย โทร.02-2535000 อีเมลล์: wilawan@infoquest.co.th--



ไทยปรีชา

ข่าวเกษตร



สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th

10 มิถุนายน 2558 หน้า 12

ยีนชาวบ้านใหม่เกือบร้อยมัตถ์คยารุกป่า

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 8 มิ.ย. กรมป่าไม้สามารถยึดคืนพื้นที่ป่าจากกลุ่มนายทุนที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้แล้วประมาณ 60,000 ไร่ เป็นสวนยางพาราประมาณ 30,000 ไร่ แต่หากนับตั้งแต่เปิดยุทธการทวงคืนผืนป่าตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมาสามารถยึดคืนพื้นที่ป่าได้แล้วประมาณ 4,000 ไร่ และขอทำความเข้าใจว่าจนถึงขณะนี้กรมป่าไม้ยังไม่ได้สั่งตัดยางพาราในพื้นที่ใดเลย เพราะอยู่ในกระบวนการเพื่อดำเนินการตามมาตรา 25 พ.ร.บ.ป่าสงวนฯ

อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวต่อว่า แต่อย่างไรก็ตาม ที่กรมป่าไม้กำลังดำเนินการตัดต้นยางบุกรุกป่าสงวนฯได้เลือกทำตามหลักการวนวัฒน นั่นคือถ้าเป็นต้นยางขนาดเล็กที่ยังไม่ถึงเวลากกรีตให้ตัดทิ้งทั้งหมด แต่หากเป็นยางต้นใหญ่ที่กรีตใช้งานได้แล้ว จะใช้วิธีการแบบ 60:40 โดยตัดออก 60% และเหลือไว้ 40% โดยตัดสลับกัน ทั้งนี้ถ้าแหล่งที่ถูกบุกรุกอยู่ในพื้นที่ป่าต้นน้ำชั้น 1 เอ ก็ให้ตัดทิ้งทั้งหมด แต่หากอยู่ในพื้นที่ต่ำลงมา เช่นอยู่ในชุมชนก็จะมีพิจารณาเพื่อให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชนนั้นๆ

นายธีรภัทรกล่าวอีกว่า ยืนยันว่าที่ผ่านมายังไม่เคยมีชาวบ้านมาร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ที่เข้าไปยึดคืนพื้นที่ป่าที่ถูก

บุกรุกทำสวนยางพาราเลย จะมีก็แต่กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) และกลุ่มสมาคมสวนยาง ที่ออกมาเรียกร้องว่าให้ชะลอการตัดต้นยางออกไปก่อน นอกจากนี้จะมีก็แต่คนต่างถิ่น ที่เข้ามาลงทุนซื้อที่ดิน ที่ไม่มีเอกสารสิทธิใดๆ แสดงเลย เป็นที่กลางป่าและมีจำนวน 50 ไร่ขึ้นไป ซึ่งพิสูจน์อย่างไรก็ผิด.



10 มิถุนายน 2558 หน้า 11 (1)

แนะส่งยางให้ออปท.สร้างถนน

สมาคมอบจ.ยันแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ

●กระบี่-สมาคมอบจ.แห่งประเทศไทย เสนอรัฐบาล นำยางพาราที่ค้างในสต็อก 4 แสนตัน ส่งให้อปท. ทั่วประเทศแทนเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนให้ท้องถิ่น นำยางพาราไปสร้างถนนในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นการช่วย แก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำอีกทางหนึ่ง

นายสุณัฐพงษ์ เกี่ยวข้อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (อบจ.กระบี่) และรอง เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย (สมาคมอบจ.แห่งประเทศไทย) กล่าวว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางพาราในภาพรวมขณะนี้ ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางพารา 58 จังหวัด พื้นที่ ปลูกยางพาราประมาณ 4.2 ล้านไร่ ขณะเดียวกัน

ราคายางพาราภายในประเทศตกต่ำ สมาคมอบจ. แห่งประเทศไทยได้มีโอกาสหารือกับนายปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เรื่องการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำ โดย สมาคมอบจ.แห่งประเทศไทย เสนอให้นายยางพารา รมควินที่อยู่ในโกดังของไทยทั้งหมดประมาณ 4 แสน ตัน โดยยางที่ค้างสต็อกอยู่นั้นเป็นไปได้ไหมที่รัฐบาล จะยกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ซึ่งวิธีการทำได้โดยรัฐบาลสั่งให้กรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ไปสำรวจ ว่าถนนที่อปท.ดูแลอยู่ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 7 หมื่นกว่า กิโลเมตร แต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ต้องคว่า อบจ.หรือ

เทศบาล และอบต.ได้มีงบประมาณที่จะลาดยางปีละ กี่กิโลเมตร เพราะฉะนั้นเมื่อได้รับข้อมูลนี้แล้ว รัฐบาล ก็เอายางพาราให้อปท.และคำนวณราคาเท่ากับเงิน อุดหนุน ซึ่งเป็นการอุดหนุนด้วยสิ่งของคือยางพารา แทนที่จะอุดหนุนเป็นเงินสด ก็อุดหนุนเป็นยางดิบ ยางรมควินแทน เพื่อให้อปท.นำยางพาราไปใช้สร้าง ถนนโดยไม่กระทบในเรื่องเงินอุดหนุนส่วนอื่นๆ ซึ่งเป็นข้อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ซึ่งรัฐมนตรีก็รับปากที่จะไปหารือกับคณะ รัฐมนตรี (ครม.)

รองเลขาธิการสมาคมอบจ.แห่งประเทศไทย กล่าวอีกว่า เพื่อให้สอดคล้อง.เข้าใจในเรื่องของการ นำยางพารามาลาดถนนเนื่องจากว่าราคาเฉลี่ยคือ ดารางเมตรหรือต่อกิโลเมตรนั้น สูงกว่าการใช้ แอสฟัลต์ธรรมดาประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ หรือโดย เฉลี่ยตามสเปกแล้วบางแห่งก็ใกล้ 6 แสนบาท แต่ขณะเดียวกันอายุการใช้งานจะทนกว่าการ ลาดยางแอสฟัลต์ประมาณ 3 เท่าด้วยกัน เมื่อคิด ราคาที่แพงกว่ากับจำนวนการใช้งานที่มีอายุการใช้ งานมากกว่าถึง 3 เท่า ถือว่ายังกำไรและคุ้มค่ากว่า ถ้าไปเปรียบเทียบกับยางพาราที่มีอยู่ในสต็อก 3-4 แสนตันแล้วไทยนำไปขายให้ประเทศจีนและเป็น ยางที่ไม่มีคุณภาพ จีนซื้อก็โลกรั้มละ 40 กว่า บาท ในขณะที่รัฐบาลไปประกันราคาหรือไปซื้อมา



10 มิถุนายน 2558 หน้า 11 (2)



กิโลกรัมละ 80-100 บาท ก็ขาดทุนแน่นอน

ถ้าหากเอาวัตถุดิบยางพาราที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ในประเทศ เมื่อนำวัตถุดิบที่มีอยู่มาใช้ก็จะทำให้สต็อกยางก็หมดไปทำให้ตลาดยางที่กรีตมาใหม่มันก็จะหมุนเวียนและทำให้บุคคลที่ใช้ยางพาราก็เห็นว่ายางวันนี้ถ้าไม่ซื้อเก็บเอาไว้ก่อนนั้นไม่มีสต็อกเหลืออยู่แล้ว ก็จะทำให้ราคายางพาราลอยตัวขึ้นมา สามารถปลดล็อกจากตลาดที่มีโกดังขายไม่ได้ก็จะทำให้ราคายางสูงขึ้นได้ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่ง แต่ในอนาคตคิดว่าเมื่อท้องถิ่นทั่วประเทศนำยางพาราไปทำถนนก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาราคายางตกต่ำได้แน่นอน

รองนายกอบจ.กระบี่ กล่าวต่อว่า ไทยมีพื้นที่ปลูกยางพารา 4.2 ล้านไร่กับปริมาณน้ำยางนั้นแทบจะไม่พอด้วยซ้ำไป เมื่อเป็นเช่นนั้นในเรื่องของยางพาราถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาใช้ประโยชน์และการนำยางพาราส่งขายต่างประเทศก็จะทำให้ตลาดดีขึ้นแน่นอน ปัจจุบันอบจ.กระบี่ได้ตั้งงบประมาณนำยางพารามามิกซ์กับยางมะคอยหรือยางแอสฟัลต์เพื่อที่จะนำไปลาดยางผิวถนน เบื้องต้นนำร่องก่อน 6 กิโลเมตร ถนนสายกาเส-พรุพรี กำลังดำเนินการทำอยู่แล้ว ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอ.คลองท่อม จ.กระบี่ กับจ.ตรัง

10 มิถุนายน 2558 หน้า 12



ตรวจเยี่ยมโรงอัดก้อนยาง...นายณารณพงษ์ สุนทรนนท์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 6,7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด และติดตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร ตามแนวทางพัฒนา ยางพาราทั้งระบบ พร้อมแนะนำเรื่องการพัฒนาการผลิต ให้เป็นผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าให้มากยิ่งขึ้น โดยมีบุคลากรชุมนุมสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ให้การต้อนรับ ณ โรงอัดก้อนยางชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรัง จำกัด เมื่อเร็วๆ นี้



10 มิถุนายน 2558 หน้า A7

ข่าวเด่นทั่วไทย

โค่นสวนยางรุกป่าสงวน

สุโขทัย — ทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบก (จทบ.) พิษณุโลก สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ ป่าไม้ ฝ่ายปกครอง และตำรวจ จำนวน 250 นาย พร้อมด้วย เลื่อยยนต์ มีด และขวาน เข้าดำเนินการตัดโค่นต้นยางพารา อายุ 3-7 ปี จำนวน 1.25 หมื่นต้น รวม 2 แปลง เนื้อที่ 355 ไร่ พร้อมรื้อถอนบ้านพักอาศัยอีก 4 หลัง ที่ปลูก ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าห้วยโป่งแค) หมู่ 8 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสำลย์ ทั้งนี้มีเป้าหมายตรวจยึดและตัดโค่นต้นยางพารา ของนายทุนที่ลักลอบปลูกในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 5,500 ไร่



10 มิถุนายน 2558 หน้า 6

กลุ่มเขาบรรทัดพบว่าถูกโค่นยางพารา

ตรัง • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร จ.ตรังและพัทลุง 100 คน นำโดยนายสมนึก พุฒนวล ประธานเครือข่าย ได้ขอเข้าพบนายสมศักดิ์ ปริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการ จ.ตรัง เพื่อรับทราบนโยบายตัดโค่นยางพาราตามนโยบายขอคืนพื้นที่ป่าของรัฐบาล หลังจากมีกระแสข่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ตัดโค่นยางพาราที่บุกรุกพื้นที่ป่าธรรมชาติ หรืออยู่ระหว่างพิสูจน์สิทธิ์ ซึ่งอาจล้ำเข้าไปในพื้นที่โดนดชุมชน ที่บางพื้นที่ยังอยู่ระหว่างชี้แนวเขตป่า แนวเขตชุมชน จนอาจกระทบต่ออาสินของชาวบ้านที่ทำกินอยู่

ผู้ว่าราชการ จ.ตรังได้ให้ตั้งตัวแทน 10 คน เข้าหารือ ยืนยันว่า ขณะนี้ผลสรุปแล้วว่าจะดำเนินตัดโค่นยางพาราในพื้นที่ จ.ตรัง จำนวน 141 แปลง ซึ่งเป็นพื้นที่สิ้นสุดทางคดี ศาลได้

สั่งให้พื้นที่ดังกล่าวกลับมาเป็นของแผ่นดิน โดยเฉพาะต้องเป็นที่บุกรุกของนายทุนเท่านั้น และหากมีหลักฐานสืบทราบได้ว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้เป็นของนายทุน แต่เป็นของคนจนหรือไร่ที่ทำกิน ก็จะมีการคืนสิทธิ์ให้ทำกินต่อไป ยกเว้นจะเป็นนอมินีของนายทุน จึงขอให้เป็นคนจนหรือไร่ที่ทำกินเท่านั้น ซึ่งทางเครือข่ายฯ ผากให้ผู้ว่าราชการ จ.ตรัง ช่วยติดตามความคืบหน้าการออก พ.ร.บ.สิทธิชุมชน ในการจัดการที่ดินและทรัพยากรในรูปแบบโดนดชุมชน พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาของ สปช.ด้วย.



10 มิถุนายน 2558 หน้า 23

ราคายาง

ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2558 หน่วย : บาท/กก.


ราคาขายส่งออก F.O.B. ส่งมอบ


ชนิด	กรกฎาคม 2558		สิงหาคม 2558	
	กรุงเทพฯ	สงขลา	กรุงเทพฯ	สงขลา
ยางแผ่นรมควัน				
ชั้น 1	64.50	64.25	64.70	64.45
ชั้น 2	63.90	63.65	64.10	63.85
ชั้น 3	63.35	63.10	63.55	63.30
ชั้น 4	63.05	62.80	63.25	63.00
ชั้น 5	62.60	62.35	62.80	62.55
ยางแท่ง				
STR5L	66.20	65.95	66.40	66.15
STR20	54.75	54.50	54.95	54.70
น้ำยางชั้น 60%	44.35	44.10	44.55	44.30
(Concentrated Latex 60%)				

ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง



สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ส่งเสริมการปลูกผักเหมียงร่วมยางพาราเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ใน
สภาวะราคายางพาราทกต่ำ

 แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง

 วันที่ข่าว : 8 มิถุนายน 2558



นายชลินทร์ ประพฤติตรง เกษตรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เยี่ยม
แปลงการปลูกผักเหมียงร่วมยางพาราเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ในสภาวะราคายางพาราทกต่ำ ขายส่ง กิโลกรัม
ละ ๕๐ บาท ณ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง


ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ได้ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ เพื่อ
ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับผล กระทบจากปัญหาด้านราคา ด้วย
การลดต้นทุนการผลิต ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการผลิตเพื่อเสริมรายได้ในสวนยางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ส่งเสริมปลูกยางพารา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมให้ปลูกพืชแบบผสมผสาน
ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปริมาณผลผลิตยางในตลาดลงแล้ว ยังสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรได้อีกด้วย


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณัฐนันท์ พิรมธาวงศ์

Rewriter : วสันต์พรพรช จำเริญนุลี

พาณิชย์จังหวัดตรัง เผยผู้ประกอบการไม้ยางพาราจะต้องพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ AEC

 แหล่งที่มา : สวท.ตรัง

 วันที่ข่าว : 5 มิถุนายน 2558



นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ พาณิชย์จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า การเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ AEC ของสินค้าเศรษฐกิจหลักจังหวัดตรัง โดยเฉพาะในเรื่องของไม้ยางพารา เกษตรกรจำเป็นต้องปรับตัว เนื่องจากปัจจุบันไทยยังคงพึ่งการส่งออกต่างประเทศ โดยเฉพาะจีน ซึ่งเมื่อเศรษฐกิจของจีนชะลอตัวก็จะส่งผลกระทบต่อราคาไม้ยางพาราของไทย ซึ่งไทยจะต้องหาตลาดใหม่เพิ่มขึ้น ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราในประเทศ นอกจากนี้ต้องส่งเสริมการเข้าสู่มาตรฐานต่างๆ ของโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา เนื่องจากในอนาคตจะมีการนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นข้อกีดกันทางการค้าได้ ทั้งนี้ สิ่งที่ต้องปรับตัวเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คือ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแทนการส่งออกไม้ยางแปรรูป เช่น เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

นอกจากนี้การสร้างความร่วมมือในรูปแบบของการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการด้วยกัน และการสร้างความร่วมมือเชิงนโยบายจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในกลุ่มอาเซียนได้

ข้อมูลข่าวและที่มา


ผู้สื่อข่าว : ยอดศพร อรรคไกรสีห์


Rewriter : วสันต์พรรษ จำริญนุสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณมากกว่าสามแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับตัวลดลง

 แหล่งที่มา : สวท.อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 วันที่ข่าว : 9 มิถุนายน 2558

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขาย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูล ประจำวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีราคาดังต่อไปนี้

- ยางแผ่นดิบ ความชื้น ๑-๓% กิโลกรัมละ ๕๘.๙๘ บาท
- ยางแผ่นดิบ ความชื้น ๓-๕ % กิโลกรัมละ ๕๗.๑๗ บาท
- ราคาขางท้องถิ่น กิโลกรัมละ ๕๖.๗๐ บาท
- ยางแผ่นรมควัน ชั้น ๑-๓ กิโลกรัมละ ๖๐.๙๕ บาท
- ยางแผ่นรมควัน ชั้น ๔ กิโลกรัมละ ๕๙.๙๘ บาท
- ยางแผ่นรมควัน ชั้น ๕ กิโลกรัมละ ๕๙.๙๗ บาท
- ยางฟอง กิโลกรัมละ ๕๙.๙๗ บาท
- ยางคัทตั้ง กิโลกรัมละ ๕๒.๗๗ บาท

มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม ๓๘๓,๐๐๐ กิโลกรัม

- วิเคราะห์สถานการณ์ราคาขางประจำวัน
- ยางแผ่นดิบ ราคาคงเดิม เท่ากับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
- ยางความชื้น ปรับตัวลดลง ๓๑ สตางค์ ต่อ ก.ก.
- ยางแผ่นรมควัน ปรับตัวลดลง ๓๔ สตางค์ ต่อ ก.ก.
- ยางแผ่นดิบท้องถิ่น ปรับตัวเพิ่มขึ้น ๔๐ สตางค์ ต่อ ก.ก.
- น้ำยางสด ราคา ๕๘.๒๕ บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวลดลง ๕๕ สตางค์ ต่อ ก.ก.ราคาขางตลาดล่วงหน้า -ตลาดสิงคโปร์ ราคาอยู่ที่ ๖๒.๗๒ บาท ต่อ ก.ก. ราคาเสนอขาย อยู่ที่ ๖๓.๒๓ บาท ต่อ ก.ก.
- -ตลาดเชียงใหม่ ราคาอยู่ที่ ๗๖.๙๐ บาท ต่อ ก.ก ปรับตัวลดลง ๑๑ สตางค์ ต่อ ก.ก.
- -ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ ๖๐.๔๑ บาท ต่อ ก.ก ปรับตัวลดลง ๘๗ สตางค์ ต่อ ก.ก.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทักษ์มงคล

Rewriter : วสันต์พรพรช จำเริญนุสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ :

ข่าวการผลิต การตลาด ผลิตผลและการเกษตร: ยางพารา

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร -- พุทธศักราชที่ ๒๕๕๘ ๑๔:๔๙:๐๓ น.

.expanded { width: ๖๒๐px; z-index: ๙๙๙๙ }สรุปภาวะการผลิต การตลาดและราคาภายในประเทศ

ราคายางพาราอย่างแผ่นดิบมีทิศทางปรับตัวสูงขึ้น อาจเนื่องมาจากอุปทานยางออกสู่ตลาดน้อย เนื่องจากสภาพอากาศทางภาคใต้ของไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน และปัจจัยภายในประเทศผลจากการลดอุปทานด้วยการเร่งโค่นยาง และสนับสนุนการใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้น

ราคาที่ยกขจรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

๑. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ ๑ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ ๕๓.๕๒ บาท เพิ่มขึ้นจาก ๕๒.๔๓ บาท ของสัปดาห์ที่แล้ว กิโลกรัมละ ๑.๐๙ บาท หรือร้อยละ ๒.๐๘

๒. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ ๒ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ ๕๓.๐๒ บาท เพิ่มขึ้นจาก ๕๑.๙๓ บาท ของสัปดาห์ที่แล้ว กิโลกรัมละ ๑.๐๙ บาท หรือร้อยละ ๒.๑๐

๓. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ ๓ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ ๕๒.๕๒ บาท เพิ่มขึ้นจาก ๕๑.๔๓ บาท ของสัปดาห์ที่แล้ว กิโลกรัมละ ๑.๐๙ บาท หรือร้อยละ ๒.๑๒

๔. ยางก้อนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ ๒๔.๑๙ บาท เพิ่มขึ้นจาก ๒๓.๗๘ บาท ของสัปดาห์ที่แล้ว กิโลกรัมละ ๐.๔๑ บาท หรือร้อยละ ๑.๗๒

๕. เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ ๒๑.๔๘ บาท ลดลงจาก ๒๐.๔๗ บาท ของสัปดาห์ที่แล้ว กิโลกรัมละ ๑.๐๑ บาท หรือร้อยละ ๔.๙๓

๖. น้ำยางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ ๕๑.๒๙ บาท เพิ่มขึ้นจาก ๔๙.๙๕ บาท ของสัปดาห์ที่แล้ว กิโลกรัมละ ๑.๓๔ บาท หรือร้อยละ ๒.๖๘

ในสัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคายางแผ่นดิบคุณภาพที่ ๔ , ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ ๕ และ ยางแผ่นดิบคละ

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ชื่อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘

ณ ท่าเรือกรุงเทพ

๑. ยางแผ่นรมควันชั้น ๑ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ ๖๔.๒๒ บาท เพิ่มขึ้นจาก ๖๒.๙๕ บาท ของสัปดาห์ที่แล้ว กิโลกรัมละ ๑.๒๗ บาทหรือร้อยละ ๒.๐๒

๒. ยางแผ่นรมควันชั้น ๓ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ ๖๓.๐๗ บาท เพิ่มขึ้นจาก ๖๑.๘๐ บาท ของสัปดาห์ที่แล้ว กิโลกรัมละ ๑.๒๗ บาทหรือร้อยละ ๒.๐๖

๓. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ ๔๒.๔๐ บาท เพิ่มขึ้นจาก ๔๐.๕๙ บาท ของสัปดาห์ที่แล้ว กิโลกรัมละ ๑.๘๑ บาท หรือร้อยละ ๔.๔๖

-2-

ณ ท่าเรือสงขลา

๑. ยางแผ่นรมควันชั้น ๑ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ ๖๓.๙๗ บาท เพิ่มขึ้นจาก ๖๒.๗๐ บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ ๑.๒๗ บาท หรือร้อยละ ๒.๐๓
๒. ยางแผ่นรมควันชั้น ๓ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ ๖๒.๘๒ บาท เพิ่มขึ้นจาก ๖๑.๕๕ บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ ๑.๒๗ บาท หรือร้อยละ ๒.๐๖
๓. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ ๔๒.๑๕ บาท เพิ่มขึ้นจาก ๔๐.๓๔ บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ ๑.๘๑ บาท หรือร้อยละ ๔.๔๙

สรุปภาวะการผลิตการตลาดและราคาในตลาดต่างประเทศ

ราคายางพาราซื้อขายล่วงหน้า ณ เดือนมิถุนายน ตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์และตลาดล่วงหน้าโตเกียวมีทิศทางปรับตัวสูงขึ้น อาจเนื่องมาจากการอ่อนค่าของเงินเยนและเงินบาท โดยเฉพาะเงินเยนอ่อนค่าสุดในรอบเกือบ ๘ ปี และนักลงทุนชำนันรับกระแสคาดการณ์ที่ว่าจีนจะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังจากข้อมูลบ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว รวมถึงนักลงทุนคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาหนี้กรีซที่ใกล้จะบรรลุข้อตกลงราคาต่างประเทศซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘

ยางแผ่นรมควันชั้น ๓

ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ ๑๘๕.๖๕ เซนต์สหรัฐฯ (๖๒.๐๙ บาท) เพิ่มขึ้นจาก ๑๘๒.๘๘ เซนต์สหรัฐฯ (๖๐.๓๗ บาท) ในสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ ๒.๗๗ เซนต์สหรัฐฯ หรือร้อยละ ๑.๕๑

ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ ๒๑๙.๙๘ เยน (๕๙.๖๓ บาท) เพิ่มขึ้นจาก ๒๑๓.๘๖ เยน (๕๘.๖๓ บาท) ในสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ ๖.๑๒ เยน หรือร้อยละ ๒.๘๖